

Bản tin 1 :

LỄ GIỖ TỘC NGUYỄN ĐÌNH CHI NHÁNH PHÍA NAM _ 2010



**Cây có gốc mới nở cành xanh ngọn
Nước có nguồn mới bể rộng sông sâu
Người ta nguồn gốc từ đâu
Có tổ tiên trước rồi sau có mình**

Cách đây hàng trăm năm về trước, tổ tiên của dòng họ Nguyễn Đình đã có mặt trên trái đất này. Theo dòng thời gian, 1 nhánh tổ tiên lưu lạc đến vùng đất Quảng Nam, dừng chân tại đây mưu sinh lập nghiệp, và sinh ra các thế hệ con cháu dòng họ Nguyễn Đình _ NaKham cho đến nay.

Để tưởng nhớ công ơn sâu dày của Tổ tiên Ông Bà, cho nên cứ hàng năm vào dịp Thanh Minh (20.2 ÂL), con cháu tộc Nguyễn Đình _ Na Kham chi nhánh phía Nam dưới sự lãnh đạo của hội đồng gia tộc, đại diện là bác trưởng tộc _ Bác Nguyễn Đình Dũng _ tổ chức lễ giỗ Tổ tưởng nhớ công ơn sâu dày của tổ tiên tại nhà thờ tộc _ số A2/48D Ấp 1 _ Xã Vĩnh Lộc A _ Huyện Bình Chánh _ Thành Phố Hồ Chí Minh.

Năm nay 2010, không khí lễ hội trang nghiêm long trọng, bà con về tham dự rất đông vui. Một số cụ ông cụ bà trên 80 tuổi vẫn thành Tâm nhiệt tình trở về dự lễ, thấp nén hương tri Ân thành kính báo hiếu cho Cửu huyền thất tổ

Sau khi bác trưởng tộc cúng Trời-Đất, các Chi I, III, V cử đại diện để thực hiện tạ lễ với Ông-Bà, dâng hương hoa _ ẩm thực _ trà quả lên Ông Trên, thể hiện thành Tâm của con cháu hướng về công đức trời biển của Tổ tiên _ Cửu huyền.

Đại diện anh Nguyễn Đình Vinh lên đọc bài tế lễ, nói lên tinh thần biết ơn đến Ông Trời _ Trời Đất _ Tổ Tiên, đã phù hộ độ trì cho con cháu dòng họ Nguyễn Đình được khoẻ mạnh_ yên vui _ ấm no _ hạnh phúc.

Sau khi hành đại lễ, tất cả con cháu nội-ngoại vào nhà Thờ thắp nhang, lễ lạy tạ ơn Tổ tiên _ Cửu huyền.

Đây là 1 truyền thống tốt đẹp, được các trưởng Tộc phát huy lưu truyền, nhằm thể hiện Tâm với Tổ tiên, đồng thời giáo dục định hướng cho con cháu về cội nguồn, về trách nhiệm đối với Tổ Tiên, và ý thức được chữ Hiếu trong Nhân Đạo.

Ngoài ra, lễ năm nay với sự thống nhất của bác trưởng tộc và hội đồng gia tộc, sẽ cập nhật lại gia phả của dòng họ dự kiến kéo dài trong 5 năm (2010 _2015)

Buổi đại lễ đã kết thúc tốt đẹp, bà con ra về trong hoan hỷ và an lạc

Cháu nội

Nguyễn Đình Khánh

Chi Y _ Thế hệ 7

Photo :

